



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้มีประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ซึ่งเทศบาลตำบลดอนตรอ กำหนดรับสมัครฯ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายจรูญ สุขเกื้อ	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่สั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่รับสมัครฯ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม่มสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

แบบสรุปคะแนนผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนตรอ  
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เลขประจำตัวผู้สรรหาและเลือกสรร	ชื่อ- สกุล	คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน	คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน	คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน	คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน	หมายเหตุ
๐๑	นายจรูญ สุขเกื้อ	๘๖	๘๓.๓๓	๘๕.๕๐	๒๕๔.๗๓	ผู้ผ่านการผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์



(นายวัชร สุขเกื้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ